

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม ๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภาฯ อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นางพรศรี คำฟู	รองประธานสภาฯ อบต.ปากอ่ดำ	พรศรี คำฟู
๓	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๔	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๕	นายไสว เครือวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	ไสว เครือวงศ์
๖	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๗	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม

	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุริยัน ต้อยศ	นายก อบต.ปากอ่ดำ	สุริยัน ต้อยศ
๒	นายชยพล ไผยราช	รองนายก อบต.ปากอ่ดำ	ชยพล ไผยราช
๓	นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล	รองนายก อบต.ปากอ่ดำ	พิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล
๔	นายณัฐชนสินี แสนใจ	เลขานุการนายก อบต.ปากอ่ดำ	ณัฐชนสินี แสนใจ
๕	นายจ้านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปากอ่ดำ	จ้านง วรรณราช
๖	นางสุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปากอ่ดำ	สุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๗	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๘	นางสาวทัศนีย์ ระวังของ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ทัศนีย์ ระวังของ
๙	นางฐิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปากอ่ดำ	ฐิตาภรณ์ สงคำ
๑๐	นายวิชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์ฯ	วิชาวุธ รักพุทธคุณ
๑๑	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนีก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ ขอสวัสดิ์ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ ขอทำการเปิดประชุมสภาฯ ในวันนี้ก็ขออนุญาตได้ทำการเปิดสมัยประชุมตามระเบียบวาระประชุมในวันนี้ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ในนามตัวแทนของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทางท่านปลัดจำนง วรรณราช ที่ช่วยเป็นที่เลี้ยงให้กับทางกรมอธิตี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัดจำนง วรรณราช เป็นอย่างมากที่ให้คำแนะนำและจัดเตรียมพื้นที่ให้กับบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ที่ได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะ เป็นชุมชนต้นแบบ ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก อบต. ด้วย ที่ได้เดินทางร่วมกิจกรรมในวันนั้นและได้มีการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจและทางจังหวัดก็จะได้นำไปพิจารณาต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดีอำเภอมะแมลาว ตรงนี้จะให้ทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม อีกเรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ การประชุมสภาฯ ตามสมัยประชุมไม่ได้มีการจัดประชุมมาหลายเดือนแล้ว ก็ได้มีทางพนักงานส่วนตำบลได้โอน (ย้าย) ปรับเปลี่ยนก็ขอให้ทางสำนักปลัดได้นำเรียนต่อที่ประชุมทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ที่ได้ทำการโอน (ย้าย) ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางสำนักปลัดก็จะมีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน คือ นางอัญธิกา กันทา ได้ย้ายไปอยู่ ณ เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งทางท่านนายกได้เดินทางไปส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่กำลังจะย้ายคือทางเจ้าพนักงานป้องกันจะมีผลการย้ายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ กองคลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการประชาสัมพันธ์รับ

โอน (ย้าย) ตำแหน่งจัดเก็บรายได้และตำแหน่งพัสดุ และทางกองช่างทางท่านนายกได้รับโอน (ย้าย) จากเทศบาลตำบลแม่สรวย ซึ่งจะคำสั่งจะมีผลในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ค่ะ ในส่วนของสำนักปลัดมีอีกหนึ่งตำแหน่งคือนักทรัพยากรบุคคล และทางกองการศึกษา ก็มีทาง ผอ.กองการศึกษา มาดำรงตำแหน่งแล้ว ขอเชิญทาง ผอ.กองการศึกษา แนะนำตัวค่ะ

- ผอ.กองการศึกษา - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวทัศนีย์ ระวังของ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ย้ายมาจาก อบต. บัวสลี
- ประธานสภาฯ - ก็มีหลายตำแหน่งที่ได้มีการโอน (ย้าย) และทาง ผอ.กองการศึกษา ก็ได้มีการร่วมงานกันหลายครั้งแล้ว และเรื่องของหมอกควันไฟป่าก็ยังไม่มีการประกาศงดเผา ในช่วงนี้ ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารดูแลเรื่องในช่วงฤดูแล้งด้วย ขอเชิญทางผู้บริหารนำเรียนเกี่ยวกับงานของดีอำเภอแม่ลาว
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำเกี่ยวกับงานของดีอำเภอแม่ลาวตามที่ได้มีการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา และปรากฏว่างานพ่อขุนเม็งรายได้มีการยกเลิกขบวน แต่ก็ยังคงมีกิจกรรมรื่นเริงแต่ส่วนงานของดีอำเภอแม่ลาวก็ยังคงไม่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทางกระผมได้มีการประชุมร่วมกับทางท่านปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ว่าในส่วนของขบวนให้ทางสำนักปลัด ในส่วนของนิทรรศการให้ทางท่านปลัดดูแลในส่วนนี้ ทั้งสองส่วนถ้ามีการกำหนดไว้คือ ขบวนสามหมื่นบาทและนิทรรศการสองหมื่นบาท แต่ตรงนี้ก็ต้องการความชัดเจนจากทางอำเภออีกครั้งในการประชุมจัดเตรียมงาน สำหรับการอบรม อปพร. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน ๕๓ นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการทำหน้าที่อยู่เวรช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีการจัดประชุมและแบ่งเวรเรียบร้อยแล้ว การอยู่เวร ๗ วันอันตราย กระผมก็ได้มีการเน้นย้ำเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดูในส่วนของความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย
- ประธานสภาฯ - ก็ขอฝากทางผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. พอดีมีบางท่านในการเข้าเวรที่ผ่านมาเกี่ยวกับเครื่องดับที่มีแอลกอฮอล์ ในปีนี้ก็ฝากทางผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ดูในเรื่องนี้ด้วย เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าประพติตนจะไม่เหมาะสมหากดับเครื่องดับที่มีแอลกอฮอล์ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้นำในส่วน of พนักงานจ้างชายดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำภายในสวนสมุนไพรของ อบต. ปาก่อดำ ก็ขอฝากทางที่ประชุมหากท่านใดมีพืชพันธุ์หรือสมุนไพรที่เห็นควรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอยากขยายและบริจาคให้กับทาง อบต. ได้

- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- ประธานสภาฯ  
นางพรศรี คำฟู - ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสานิต ศรีจุมปา ที่ได้ให้ทำหน้าที่ดำเนินการในการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้มีการจัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ให้กับท่านได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ยกมือขอเสนอ “การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ถ้าในที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เห็นชอบ ๗ เสียง มติเอกฉันท์)

\*\*\*พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที\*\*\*

ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรียัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อในวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ขอเชิญทางผู้เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจง

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ถือเป็นเรื่องใหม่ซึ่งได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในรัชกาลองค์ปัจจุบัน แต่พระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีจะมีเพียงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ แต่ตรงนี้จะเป็พระราชบัญญัติของ อบต. เพื่อที่จะให้ทางประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ในการใช้สิทธิใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตย

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- การสรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- ปลัด อบต. - ก็ถือเป็นไปตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สูงสุด ในวันนี้นี้จึงได้มีการขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ
- ประธานสภาฯ - สำหรับในวันนี้คือการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ สามารถยกมืออภิปรายได้เกี่ยวกับรายละเอียด ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เห็นชอบ ๗ เสียง มติเอกฉันท์)

### ๓.๒ ขอความเห็นชอบวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สวนยางพารา) โดยไม่ใช้วิธีการประมูล

- ประธานสภาฯ - ในข้อ ๓.๒ ขอความเห็นชอบวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สวนยางพารา) โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ขอเชิญท่านนายกได้มีการนำเรียนชี้แจง
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรียัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ข้อ ๓.๒ ขอความเห็นชอบวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สวนยางพารา) โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ขอเชิญงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเรียนชี้แจง
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อ ๓.๒ ขอความเห็นชอบวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ (สวนยางพารา) โดยไม่ใช้วิธีการประมูล การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการดำเนินการที่นำทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สิน ซึ่งการดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เป็น การดำเนินการใช้อำนาจทาง

ปกครองของฝ่ายปกครองที่ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง กฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ก็อาจจะทำให้การดำเนินการจัดหา ประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการปลูกยางพาราใน เขตพื้นที่ของ อบต. ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งและปลูกในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง เดิมได้มีการปลูกยางพาราของ อบต.ปล้อง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทำการ ประมูลโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้กล้ายางส่งเสริมชาวบ้าน ซึ่งในยุคนั้นชาวบ้านได้เกิดมีความสับสน เพราะไม่ใช่พืชท้องถิ่นซึ่งเป็นพืชต่างประเทศ เพราะ การปลูกยางสามารถปลูกได้ในภาคใต้ ชาวบ้านจึงมีความเข้าใจว่าสามารถปลูกได้ใน เขตร้อนชื้นเท่านั้น และตลาดโลกได้มีการกำหนดพื้นที่ในการปลูกยางพารา จึง สามารถปลูกได้ในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการปลูก ยางพารา จึงได้มีการขยายพื้นที่ในการปลูกภาคเหนือและภาคอีสาน และกระผมได้มี การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยางพารา และใช้เรื่องของการปลูก ยางพาราแก้ปัญหาความยากจนในขณะที่อยู่ อบต. ปล้อง โดย อบต.ปล้องได้ ดำเนินการจัดซื้อยางพาราปีงบประมาณละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในขณะนั้นราคากล้า ยางอยู่ที่ ๑๗ บาท ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐ และผมก็ได้ทำ การย้ายมาอยู่ที่ อบต. ป่าก่อดำ จึงได้มีแนวความคิดที่จะดำเนินการต่อยอดต่อ โดย ให้ทางสมาชิกสภาฯ รุ่นแรกดำเนินการปลูกยางพารา เพื่อเป็นแปลงทดลองการ เรียนรู้เพื่อให้ทางเกษตรกรได้เรียนรู้ และยางพาราสามารถกรีตได้ต้องมีขนาดลำต้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ตรงนี้คือตามหลักของทางวิชาการโดยเฉลี่ยอายุของต้น ยางจะอยู่ที่ ๗ ปี แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการกรีตยางได้เพราะต้องดูที่การดูแลต้น ยางพาราอีกครั้ง แต่ตามหลักวิชาการของการปลูกยางจะอยู่ที่ห้วงระยะเวลานี้ แต่ ทาง อบต.ป่าก่อดำ ได้มีการปลูกเกินห้วงระยะเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว ซึ่งทาง อบต.ป่า ก่อดำ ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปลูกแล้ว และได้มีการจัดฝึกอบรม ให้กับพี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นงบประมาณจากศูนย์สงเคราะห์สวนยาง การฝึกอบรม อย่างน้อย ๕ วัน เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการกรีตยางพาราทุกขั้นตอน ทาง อบต. ป่าก่อดำ ได้มีการดำเนินการปลูกยางพาราจำนวน ๑๐ ไร่ ๑ ไร่ก็จะได้ต้น ยางพารา ๑๖ ต้น ความกว้างระหว่างแถว ๖ เมตร ถ้าพื้นที่ราบ ระยะห่างของต้น ๓ เมตร ตรงนี้เป็นหลักของการปลูกยางพารา ซึ่งตอนนี้ถึงเวลาของการเรียนรู้การกรีต ยางพารา ถ้าหากไม่ผ่านการอบรมการกรีตยางพารา ทางกรมยางแห่งประเทศไทย ก็ จะไม่ให้มีการกรีตยางพารา เพราะหน้ายางจะเสียและในเรื่องของการกรีตยางว่าทำ อย่างไรให้ได้หน้ายางมากที่สุดและเกิดความเสียหายจากการกรีตหน้ายางน้อยที่สุด หลักของวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ หลักของความเป็นจริงต้องมีการทำการประมูล คือการผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดต้องคร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด การประมูลต้องมีหลักการประมูลที่สูง เหมือนกับการประมูลของเอกชนให้ถือราคาสูงเป็นที่สุด แต่ทาง อบต.ป่าก่อดำ ไม่ ทราบเกี่ยวกับราคากลางของผลผลิตว่าเรามีน้ำยางกี่ตันก็กิโล เพื่อที่จะดำเนินการ ประมูล เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวิธีการประมูลจึงได้มีการขอมติความเห็นชอบจากทาง



สภาฯ เพราะถือเป็นที่ทรัพย์สินและถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นส่วนควบของที่ดิน เหตุผลในการขอครั้งนี้เพื่อทราบว่าทาง อบต. ป่าก่อดำ จะได้มีปริมาณการกรีดยาง ประมาณเท่าไร ในแปลงยางพาราและต้นยางพาราที่สามารถกรีดได้ จำนวน ๑๐ ไร่ จำนวน ๗๖๐ แต่ตอนนี้เหลืออยู่ ๖๘๖ ที่สามารถกรีดได้ก็อยากจะขอทางสภาฯ เพื่อที่จะเหมาะกับผู้ที่เสนอเข้ามากรีดยางพารา และทำการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะ ทันท่วงทีก่อนจะมีการปิดหน้ายาง คือช่วงที่ยางกำลังผลัดใบจะอยู่ในช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ ตลาดยางจะปิดการรับซื้อขายและตลาดจะไม่มีกรีดซื้อขาย และจะทำการเปิดหน้ายางอีกครั้งในช่วงของเดือนพฤษภาคมแต่เป็นช่วงของฤดูฝนจะได้ ปริมาณยางไม่มาก แต่ช่วงที่ฤดูหนาวจะเหมาะกับการกรีดยางที่สุด ในช่วงเวลาที่ เหลือไม่มากแล้วหากจะทำการประมูลก็จะไม่ทันห้วงระยะเวลา และช่วงนี้จะเป็น การเตรียมข้อมูลของ อบต. ป่าก่อดำ ว่าจะได้ปริมาณน้ำยางเท่าไร และเมื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้มีผู้ดำเนินการก็นำเงินเข้า อบต. ป่าก่อดำ หลังจากเดือนพฤษภาคม ก็ดำเนินการในการทำการประมูลตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนของตรงนี้ถ้าทางสภาฯ มี มติเห็นชอบก็จะดำเนินการจัดจ้างหาผู้กรีดยางมาดำเนินการต่อไป ทางสภาฯ ถ้า หากมีข้อซักถามก็สามารถสอบถามได้ และทางข้าราชการสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อระเบียบเพิ่มเติมได้

ประธานสภาฯ

- กระผมขออนุญาตสอบถาม กระผมนายสานิต ศรีจุมปา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ จากการนำแถลงชี้แจงของทางท่านปลัด เรื่องของสวนยางพาราเพื่อเป็นประโยชน์ ด้านงบประมาณกับเงินหลวง โดยไม่ใช้วิธีการประมูลสำหรับผู้ที่มาดำเนินการตรง นี้ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการกรีดยางพารา และเพื่อจะทำการ คัดเลือกท่านมีวิธีการไหนที่จะคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการ เป็นคนในเขตพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ หรือเป็นคนนอกพื้นที่ เมื่อสภาฯ รับรองแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ ระเบียบ กฎหมาย จะมีปัญหาหรือไม่ก็อยากสอบถามถึงเรื่องนี้

ปลัด อบต.

- ขั้นตอนแรกก็จะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าทาง อบต. ป่าก่อดำ ผู้ที่จะทำการจัดจ้างทำสัญญาในการดำเนินการกรีดยาง และต้องมีความรู้และผ่านการอบรมของการยางโดยต้องมีใบรับรอง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและในพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ ไม่มีผู้ประกอบการเกษตรเกี่ยวกับยางพารา ในการประชาสัมพันธ์มี การประกาศทั่วทั้งอำเภอ แต่ก็ต้องมีการส่งเสริมอาชีพคน อบต. ป่าก่อดำ ให้มีอาชีพ ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการกรีด ยาง สำหรับสภาฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต. และ เงินรายได้ไม่ได้ไปไหน เมื่อดำเนินการกรีดยางเรียบร้อยแล้วก็นำเงินเข้าสู่งบประมาณ ขององค์กร

ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอความเห็นชอบวิธีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (สวนยางพารา) โดยไม่ใช้วิธีการประมูล (เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

**๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ข้อ ๓.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเรียนชี้แจง
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์ฯ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

**\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\***

- นักวิเคราะห์ - กระผมก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอ มติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระอื่น ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ทาง อบต.ปากอคำ ได้ดำเนินการยกระดับหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ ความเป็นระเบียบหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง ทาง อบต.ปากอคำ ได้ต้อนรับทางแขกผู้ใหญ่ ก็มีเรื่องของสระน้ำของบ้านหมู่ที่ ๒ และได้มีการหารือกันอยากให้ออกในส่วนของผู้บริหารได้มีการติดตามเรื่องของพันธุ์ปลา ก่อนที่จะมีการดำเนินการขอพันธุ์ปลาอยากให้มีการวัดขนาดของสระน้ำว่ามีความลึกเท่าไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงขนาดของสระน้ำว่าจะต้องมีการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนเท่าไร เพราะถ้าไม่มีข้อมูลก็จะไม่สามารถจัดสรรมาให้กับเราได้ ก็ต้องดูในเรื่องของชนิดของพันธุ์ปลาที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ก็ต้องดูในส่วนของการดูแลเรื่องการรดน้ำต้นไม้ และฝากทางบ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ ในเรื่องของการติดตั้งระบบน้ำรอบสระน้ำ เพื่อที่จะให้ทางชาวบ้านได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบกับเรื่องของการออกกำลังกาย และติดตั้งปั้มน้ำในเรื่องของการเกษตรและใช้ในยามฉุกเฉินในช่วงหน้าแล้ง และรองรับให้กับระดับเพลิงของทาง อบต.ปากอคำ ได้ เนื่องจากได้มีการหารือกับทางรองนายกชยพล ไพยราช และทางท่านประธานสภาฯ ปีมน้ำ ๑ ตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - ขอบคุณทางท่านปลัด อบต. ต่อไปเรียนเชิญทางผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้อำนวยการกองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเกี่ยวกับการเงินซึ่งก็ได้ผ่านปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา ๑ ไตรมาสแล้ว ซึ่งทางกองคลังก็ได้ทำการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ทางกองคลังจึงขอรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ยอดเงินสะสม ๕,๙๑๙,๗๓๘.๒๔ บาท หักเงินสำรองตามระเบียบ ๑๕

เปอร์เซ็นต์ ๔,๘๓๙,๒๑๔ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑,๐๘๐,๕๒๔.๒๔ บาท

ประธานสภา - ขอขอบคุณทางผู้อำนวยการกองคลัง มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญทางท่าน ส.อบต.ไสว เครือวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเกี่ยวกับถนนการเกษตรในเขตพื้นที่ อบต.ปากอคำ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน เรื่องที่กระผมจะนำเรียนในวันนี้เกี่ยวกับถนนการเกษตร ในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่มีการอุทิส เมื่อไม่มีผู้อุทิสก็ต้องไปขอกับทางเจ้าของที่นา กระผมก็อยากจะหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อในอนาคตดำเนินการในเรื่องของถนนการเกษตร และต้องมีคนอุทิสที่ดินให้กับทางหมู่บ้าน ก็อยากจะนำเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานสภา - ในส่วนของเรื่องนี้ก็จะมีในส่วนของระเบียบ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้

รองปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ “กรณีที่มีผู้อุทิสที่ดินให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับอุทิสที่ดินจากราษฎรหรือเข้าไปดำเนินการในที่ดินเอกชน จะทำหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิสที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ” และนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ขั้นตอนต่อไปคือต้องไปแนบโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน โดยค่าใช้จ่ายเจ้าของที่ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทาง อบต.ปากอคำ จะดำเนินการในด้านค่าใช้จ่ายในกรณีข้อพิพาทที่ดินสาธารณะประโยชน์กับทางชาวบ้านทาง อบต.ปากอคำ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ในส่วนของกรณีที่มีผู้อุทิสที่ดินให้ต้องดำเนินการแถมที่ดินออกมาและไปโฉนดที่ทำการแถมที่ดินนั้นก็จะเป็นของทาง อบต.ปากอคำ และในการที่จะให้สภาฯ มีมติเห็นชอบก็ต้องดูเกี่ยวกับรายละเอียดด้วยว่ามีการอุทิสที่ทั้งสายหรือไม่ ก็ต้องดูเกี่ยวกับความถูกต้องก่อนที่จะมีมติให้ความเห็นชอบ ถ้าหากไม่มีการอุทิสที่ดินทั้งสายก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องดูความครบถ้วนของพื้นที่ที่ผู้อุทิสที่ดินให้ ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผู้อุทิสที่ดินว่าจะต้องดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดสำหรับผู้อุทิสให้

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลสำหรับเรื่องนี้ เพื่อที่จะได้ให้ชาวบ้านมีรับทราบข้อมูลที่ตรงกันสำหรับค่าใช้จ่ายในการอุทิสที่ดิน เพราะบางครั้งผู้อุทิสที่ดินสาธารณะพื้นที่เกือบ ๑ ไร่ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการอุทิสที่ดินจำนวนมาก ตรงนี้ก็จะได้มีการนำเรียนชี้แจงให้ทางชาวบ้านทราบต่อไป

ประธานสภาฯ - หากทาง ส.อบต.ไสว เครือวงศ์ มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามและหารือกับทางท่านนายก อบต. ได้ เพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ต่อไปขอเชิญทาง ส.อบต.อภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓

- ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ว่าจะมีการเริ่มดำเนินการโครงการเมื่อไหร่ อยากสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เกี่ยวกับลำเหมืองไส้ไก่จะมีทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ก็ได้มีการหารือกับทางกองช่างว่าควรจะรวมเป็นโครงการเดียว ในส่วนของการดำเนินการก็จะมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจง เพราะถ้ามองในห้วงของระยะเวลาแล้วเหมาะสมที่สุดในช่วงของฤดูแล้งดำเนินการโดยใช้รถแม็คโครเล็ก ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเรียนชี้แจงต่อไป
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องของลำเหมืองได้มีการหารือกับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว ทางกองช่างจะได้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณดินที่ทำการขุดออกว่าลำเหมืองจะใช้งบประมาณเท่าไร ถ้าทางกองช่างว่างจะไปสำรวจเพราะทางกองช่างติดภารกิจเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ว่าจะมีการดำเนินการรวมทั้งหมดหรือจะดำเนินการทีละลำเหมืองและแจ้งให้กับทางท่านนายกทราบต่อไป
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
- ปลัด อบต. - ตรงนี้ก็มีประสบการณ์จากเรื่องนี้อยู่ ตรงนี้พื้นที่ของทาง อบต.ปากอ่ดำ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างข้าวนาปลั่งและข้าวนาปี ตรงนี้ที่ผ่านมาไม่มีการประชาสัมพันธ์กับทางชาวนา ถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับเจ้าของที่นาทราบ การดำเนินการก็ทำได้ยาก เพราะไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ ต้องมีการสำรวจพื้นที่ และต้องดูว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาดำเนินการ ในส่วนเรื่องของแผนก็ไม่มีปัญหา แต่ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทราบก่อนที่จะดำเนินการ การขุดลอกต้องดูในเรื่องของดินที่ทำการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว เพราะจะเป็นส่วนที่จะขุดลอกในพื้นที่นาของชาวบ้านก็ต้องมีการแจ้งประสานงานก่อนการดำเนินการให้เรียบร้อย ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ทางท่าน ส.อบต.อภิเชษฐ์ แสงคำมา มีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
- ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - หากมีการเข้าดำเนินการก็อยากฝากทางผู้บริหารได้มีการแจ้งให้กับเจ้าของที่นาทราบก่อน เพราะช่วงของการทำนาปรังจะเกี่ยวเกี่ยวในช่วงของเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มปลูกข้าวนาปีอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารได้ทำการแจ้งประสานงานกับเจ้าของที่นา เพราะหากอยู่ในช่วงของการเพาะปลูกผู้รับเหมาที่จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านรองปลัด อบต.
- รองปลัด อบต. - ตามที่ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏอยู่ในแผน โครงการที่อยู่ในแผนคือโครงการที่ทางหมู่บ้านของเราได้เสนอมา ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการได้ต้องรอ

ปลายปีงบประมาณ ถ้าหากทางชาวบ้านได้โครงการหลักไปเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามา และทางผู้บริหารจะนำมาพิจารณาในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งกลางปีงบประมาณจะดำเนินการยังไม่ได้ เพราะโครงการของหมู่บ้านยังไม่ได้มีการดำเนินการ ถ้าหากมีการดำเนินการตามข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ปลายปีงบประมาณก็จะมีเงินคงเหลือจ่ายสำหรับดำเนินการ ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางที่ประชุมว่าหากจะสามารถดำเนินการได้ก็จะสามารถทำได้สิ้นปีงบประมาณ ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของทางผู้บริหารสำหรับเรื่องนี้ ในวันนี้ก็ถือว่าดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา ก็ขอขอบคุณ ขอทำการปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม  
(นายจ่านง วรรณราช)  
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖ .เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางพรศรี คำฟู)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม